

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.27 อ่อนค่าเล็กน้อยตามการแข็งค่าของดอลลาร์ จับตาตัวเลขศก. สหรัฐินนี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 ก.ย. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 34.27 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 34.24 บาท/ดอลลาร์

ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideways มีจังหวะอ่อนค่าลงบ้าง ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ ท่ามกลางภาวะปิดรับความเสี่ยง (Risk-Off) ของตลาดการเงิน หลังผู้เล่นในตลาดกลับมามีแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ เสี่ยงชะลอตัวลงหนักอีกครั้ง

แนวโน้มค่าเงินบาท เริ่มเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่ามากขึ้น สอดคล้องกับสัญญาณเชิงเทคนิคัลที่ชี้ว่า โมเมนตัมฝั่งอ่อนค่ามีกำลังมากขึ้น และมีโอกาสอ่อนค่าทดสอบโซนแนวต้านแถว 34.30 บาท/ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง

"เงินบาทอาจอ่อนค่าทะลุโซนดังกล่าวได้ หากบรรยากาศปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินในช่วงนี้ กดดันให้บรรดานักลงทุนต่างชาติทยอยขายสินทรัพย์ไทยเพิ่มเติม" นายพูนระบุ

วันนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ยอดตำแหน่งงานเปิดรับ (JOLTs Job Openings) ของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจโดยบรรดาเฟดสาขาต่าง ๆ หรือ Fed Beige Book ซึ่งจะช่วยสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะในส่วนของตลาดแรงงานได้

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 34.15-34.35 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 145.21 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 145.90/91 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1049 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.1041/1042 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.257 บาท/ดอลลาร์

-"แพทองธาร" ตอกย้ำ "สส.เพื่อไทย" เหยียบคันเร่งสานงานต่อ "รัฐบาลเศรษฐา" บอกรัฐบาลชุดนี้ ไม่มีเวลาอันมีมุน อยากรู้เห็นเพื่อไทยโตเหมือนสมัย "ทักษิณ" ได้ สส. 377 เสียง ระบุ ครม.หนึ่ง ลงนามนำขึ้นทุลเกล้าฯ วันนี้

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากปัจจัยเศรษฐกิจ จนทำให้นักท่องเที่ยวจีนชะลอตัว แต่ยังมีแนวโน้มปีนี้มีรายได้จากตลาดต่างประเทศตามที่ ททท.ตั้งเป้าไว้ 2 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 36.7 ล้านคน สูงกว่าคาดการณ์ที่ด้านนโยบายและแผนประเมินไว้ว่าจะมีจำนวนเดินทางเข้าไทย 35.99 ล้านคน เพิ่มขึ้น 28% ตลาดจีนใน 8 เดือนของปี 67 (ม.ค.-ส.ค.) เดินทางเที่ยวไทยแล้ว 8 ล้านคน ซึ่งในอีก 4 เดือนที่เหลือต้องดึงเข้าไทยให้ได้กว่า 3 ล้านคน ในช่วงหยุดยาววันชาติจีน (1 ต.ค.) และเทศกาลต่างๆ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ติดตามข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของประเทศกลุ่มอาเซียน โดยพบว่าเงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนแรกของปี 67 (ม.ค.-มิ.ย.) ของไทยเทียบกับ 9 ชาติในอาเซียน ไทยมีเงินเฟ้อต่ำเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาครองจากบรูไนที่ติดลบ 0.26% ซึ่งไทยมีอัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 0 หรือไม่เปลี่ยนแปลง รองลงมาคือพม่า เงินเฟ้อเพิ่ม 0.26% มาเลเซียเพิ่ม 1.81% อินโดนีเซียเพิ่ม 2.79% สิงคโปร์เพิ่ม 2.87% ฟิลิปปินส์เพิ่ม 3.55% เวียดนามเพิ่ม 4.08% และลาวเพิ่ม 25.29%

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวเจอร์กในวันอังคาร (3 ส.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ดัดตัวขึ้นเหนือระดับ 3.9%

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (3 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 4.60 ดอลลาร์ หรือ 0.18% ปิดที่ 2,523.00 ดอลลาร์/ออนซ์

-นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะบ่งชี้การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. นี้ ได้แก่ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร

-FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 69% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 18 ก.ย. และให้น้ำหนัก 31% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 4.75-5.00%

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้